



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๖๒ ๗/๑๔๓

ที่ ทส ๑๖๒๘.๑/ ๕๖๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ป่าไม้จังหวัดน่าน

ป่าไม้จังหวัดแพร่

หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมครั้งต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมดังกล่าว ทาง เว็บไซต์ของสำนักฯ ทั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมกรุณาแจ้งส่วนอำนวยการทราบ ภายในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม

(นายศุภกมล ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

รายงานการประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประธานที่ประชุม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ผู้มาประชุม ตามบัญชีแนบท้าย จำนวน ๗๐ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เลขานุการในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.สำนักฯ : นโยบายเร่งด่วน เรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จะเริ่มทำที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดแพร่เป็นอันดับต่อไป เป็นนโยบายเกี่ยวกับภาคเหนือทั้งหมด ทุกหน่วยงานได้ให้ความสนใจ และในฐานะที่กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในการดูแลป่าสงวนแห่งชาติ จึงต้องซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการปฏิบัติการ การประมวลผลต่าง ๆ การติดตามผล รวมทั้งการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานภาคสนามอื่น ๆ ได้ทราบ เช่น ทางอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลของพื้นที่ที่รับผิดชอบ และทั้งนี้จังหวัดน่านมีปริมาณพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดแพร่ในการไปช่วยการปฏิบัติงาน

จากการที่ทางท่านรัฐมนตรีฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากกรมป่าไม้มีบุคลากรไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอให้ทางจังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่น ช่วยในการปฏิบัติการครั้งนี้ โดยที่ทางกรมป่าไม้ทำการส่งข้อมูลที่ทำกรแยก Zoning ของแต่ละอำเภอ และให้นายอำเภอมาช่วยในการเจรจาขอคืนพื้นที่ และเมื่อได้พื้นที่คืนให้ทำพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นป่าชุมชน ซึ่งจะปลูกอะไรก็ได้ ส่วนถ้าพื้นที่ใด ผู้ครอบครองเป็นผู้ยากไร้จริง ก็ให้ยกเว้น และพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ คทช. ก็ให้ดำเนินการไป และที่สำคัญที่สุดคือผืนป่าต้องไม่หาย ป่าต้องคงอยู่ ซึ่งจะต้องช่วยกันดูแล

สรุป คือ ๑. ขอให้ดูแลพื้นที่ป่าที่ยังคงเหลืออยู่

๒. พื้นที่ที่ถูกบุกรุกก็ให้ขอคืน จะทำการปลูกหรือไม่ปลูกก็ได้ หรือจะให้ป่าฟื้นตัวเอง และให้ทำการคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้าใจ และเร่งการฟื้นฟูพื้นที่นั้น ๆ ให้เร็วที่สุด

จากที่ทางท่านรองแม่ทัพภาคฯ ได้มีการติดตามงานมาแล้ว ๒ ครั้ง โดยจะมาทำการติดตามทุก ๆ ๑๕ วัน และจะมีกำหนดการอีกครั้งในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ ซึ่งกำหนดการครั้งนี้จะให้ความสนใจกับพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ของทางกรมอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่เป้าหมายประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าไร่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ไร่ ดังนั้นจึงมีพื้นที่ที่จะทวงคืนจริง ๆ ในปริมาณที่ไม่มากนัก จากความต้องการที่ขอคืนพื้นที่ให้กับผืนป่าของภาคเหนือมีเป้าหมายต้องเพิ่มขึ้น ๓% ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ในท้องที่จังหวัดน่านนั้นมีจำนวนมากเป็นแสน ๆ ไร่ ถ้าหากสามารถทำได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นก็จะลดลงมาก ทำให้มีผืนป่าเพิ่มขึ้น แต่ด้วยปัญหาเรื่องของกำลังบุคลากรของกรมป่าไม้ที่ปฏิบัติงานนั้นมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ร่วมกันปฏิบัติการ ส่วนทางกรมป่าไม้จะช่วยให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลของพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติการจากทางทหาร การปฏิบัติการนี้จะออกเป็นคำสั่งในรูปของคณะกรรมการระดับอำเภอ และท้ายสุดใช้คำสั่ง คปท. (คณะกรรมการป้องกันรักษาป่าระดับอำเภอ) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกคำสั่ง มีนายอำเภอเป็นประธาน ร่วมด้วย ป่าไม้ เกษตร ที่ดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งว่ามุ่งเน้นในการดำเนินการให้ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ ดำเนินการติดต่อไปประสานงานและให้ข้อมูลแก่ทางนายอำเภอ ซึ่งในเบื้องต้นได้ทำการแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดอยู่บริเวณใดเท่านั้น เป็นข้อมูลแผนที่ที่เป็นภาพรวมของจังหวัด อำเภอ และจะมีภาพแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดมีการบุกรุกก่อนหรือหลังปี ๒๕๔๕ ซึ่งขณะนี้ยังเป็นแสดงในส่วนของแผนที่ระดับอำเภอก่อน และต่อไปจะทางฝ่าย IT ทำการพัฒนาให้สามารถเห็นได้ในส่วนของระดับตำบล นอกจากข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมที่ได้นี้ทางฝ่ายปฏิบัติการจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และทำการจับพิกัดร่วมด้วย ซึ่งทางอำเภอก็เข้าใจ

สรุป จากประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลของพื้นที่ในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านทุกภาคส่วนได้เห็นภาพรวมและความหมายของพื้นที่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายดังนี้

๑. เป็นข้อมูลที่จะรายงานให้ทางท่านแม่ทัพภาคฯ ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่สีแดงที่ปรากฏบนแผนที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องทำการขอคืน

๒. เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางฝ่ายปกครองนำไปใช้ในการเจรจาขอคืนพื้นที่ และถ้าผลการเจรจาปรากฏว่าชาวบ้านตกลงยินยอมคืนพื้นที่ให้เอง ก็ถือว่าข้อมูลดังกล่าวมีส่วนร่วมที่ช่วยให้ได้พื้นที่คืนป่าคืนมา ซึ่งการทวงคืนผืนป่านี้จะไม่กระทบกับผู้ยากไร้ที่เป็นผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

เนื่องจากข้อมูลบางพื้นที่อาจจะมีความลับสนอยู่บ้าง ดังนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ ช่วย ซึ่งต่อไปจะมีผู้อำนวยการส่วน หรือทางฝ่ายสารสนเทศ หรือทางฝ่ายที่ดิน อาจจะไปชักชวนความเข้าใจให้ ขอให้ทางหัวหน้าสวนป่า หัวหน้าโครงการ หัวหน้าหน่วยทุกท่าน ให้ความใส่ใจในการ ออกลาดตะเวนในพื้นที่ของท่าน ซึ่งก็จะช่วยให้มองภาพในพื้นที่จริงออกว่าพื้นที่ไหน เป็นอย่างไร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องชัดเจน ในการเข้าไปปฏิบัติการ

หน.ภาคี : พื้นที่อำเภอเวียงสา ตามที่ได้ดำเนินการมาการขอคืนผืนป่าจะยึดหลักการของกรมป่าไม้ แต่ปัจจุบันพบว่านโยบายระหว่างกรมป่าไม้ที่ถือปฏิบัติมากับทางฝ่ายปกครอง คืออำเภอ มีการขัดแย้งกันดังนี้ ทางฝ่ายอำเภอจะไม่มีการแยกแยะหรือการเจาะจงแบ่งโซนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๒ และที่สำคัญคือทางนายอำเภอที่ได้รับมอบนโยบายมาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดมาว่าในเรื่องการตรวจยึดจับกุม คือขอไม่ให้ทางเราเข้าไปดำเนินการจับกุมในการขอคืนพื้นที่ ซึ่งในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกหลังปี ๒๕๔๕ หรือหลังปี ๒๕๕๗ ก็ทำให้เกิดความยุ่งยากและลำบากในการปฏิบัติงาน และขณะนี้ข้อมูลตำบลแม่ชะเมิง ที่ทางหน่วยฯ ป่าแสด มีอยู่ประมาณ ๔๐๐ กว่าไร่ นั้น นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคือ ให้ดำเนินการตามนโยบายสวมหมวกให้ภูเขา โดยให้ใช้พื้นที่ ๑ แปลง ให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน จึงอยากเรียนถามท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ว่าจะให้ทำงานตามนโยบายใด

ผอ. สำนักฯ : จากภาพรวมในตอนนี ทั้งทางท่านรัฐมนตรีฯ และทางฝ่ายปกครอง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และทางฝ่ายทหาร โดยท่านแม่ทัพภาคฯ มีแนวทางที่คนละแนวทาง แต่ท้ายสุดอย่างไรก็ตามเราจะต้องดำเนินการตามหลักการของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดก็ตาม เป้าหมายคือจะต้องให้ได้พื้นที่ผืนป่าคืน โดยถือว่าเป็นผลงานร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย

หน.สมนิกฯ : จากที่ได้มีการประชุมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ร่วมกับทางนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายกองดีการบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับการทวงคืนผืนป่า ซึ่งทางอำเภอได้มีแนวคิดคือ การสำรวจพื้นที่ทำกินของราษฎร โดยให้ทำการจับพิกัดรอบแปลงทุกแปลงในพื้นที่ โดยให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนชาวบ้านมาหมู่บ้านละ ๓ คน เพื่อมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการจับพิกัด โดยทางเราได้มีการนัดหมายกับทางนายอำเภอในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการจับพิกัด

รอบแปลง ซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เสนอว่าให้นำรูปแปลงที่ได้มาขึ้นรูปแปลง รูปแปลงปี ๒๕๔๕ เมื่อขึ้นรูปแปลงจะเห็นชัดเจนว่ามีพื้นที่ถูกบุกรุกหรือไม่ และนำมาครอบด้วยพื้นที่รูปแปลง ๒๕๕๗ จากนั้นนำเข้าคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยให้นายอำเภอเป็นตัวแทนในการเจรจาขอคืน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะทำให้ชาวบ้านยอมรับว่ามีการบุกรุกจริง

ผอ. สำนักฯ : แนวความคิดนี้ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดี ทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครอง และมีเจ้าของหรือไม่ พื้นที่ใดที่มีการบุกรุกหลังปี ๒๕๕๗ จะต้องดำเนินการขอคืนและจับกุม ยกเว้นความคุ้มครอง ตาม ม.๖๖ การคุ้มครองผู้ยากไร้ ส่วนการสร้างป่าสร้างรายได้ต้องทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๓ ๔ ๕ เท่านั้น ในกรณีที่นายอำเภอยังไม่ทราบ ขอให้แจ้งให้รับทราบด้วย ซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ยังมีเงื่อนไขของ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ คุ้มครอง ซึ่งบางพื้นที่ก็มีการบุกรุกก่อน แต่ถ้าสัญญาประชาคมมีมติว่าอย่างไรก็ตามมติของสัญญาประชาคม ดังนั้นขอให้ทางเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ระบุด้วยว่า สีแดงคือ เป้าหมายที่ ๑ และสีน้ำเงินคือเป้าหมายที่ ๒ แต่ถ้าทางอำเภอบ้านหลวงสามารถดำเนินการได้ตาม ข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้น ก็ให้ใช้ข้อมูลนั้นเลย สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายสารสนเทศของเราไปก็เอาไว้ ศึกษาดูประกอบก็พอ

หลายอำเภอเข้าใจในหลักการแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับมาก็คล้ายคลึงกัน แต่ทุกอย่างจะต้องมีการขับเคลื่อน เมื่อมีการออกไปปฏิบัติงานแล้วขอให้ทุกท่านรายงานผลด้วย ต้องมีการติดตามว่าทำอะไร ผลงานเป็นอย่างไร มีตัวเลขที่ชัดเจน จากที่ได้มีการประชุมหารือนี้แล้วขอให้มีการ นำไปปฏิบัติ โดยจะต้องมีทีมงาน ทุกการปฏิบัติงานจะต้องมีความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ทั้งทางส่วนแม่ทัพภาคฯ รวมถึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับทางนายอำเภอ ควบคู่ไปกับกฎหมายของกรมป่าไม้ด้วย โดยเฉพาะ ขอฝากนายมนตรีฯ เรื่องการไปสร้างความเข้าใจให้กับท่านนายอำเภอด้วย เนื่องจากท่านเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ยังคลาดเคลื่อน หรือยังต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ผอ. ส่วนอำนวยการ : เป้าหมายของกรมป่าไม้ ของกองทัพภาคที่ ๓ และของกระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการขอคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ซึ่งนโยบายอาจจะแตกต่างกันไป ดังนั้นการตั้งเป้าหมายว่าการจะเอาพื้นที่คืนนั้น จะต้องใช้ข้อมูลพื้นที่ที่ได้จากทางกรมป่าไม้ โดยนำเสนอข้อมูลให้กับทางนายอำเภอ โดยอธิบายและแจ้งกฎหมายป่าไม้ให้เข้าใจ เพื่อให้ทางฝ่ายปกครองพิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากทางฝ่ายปกครอง โดยนายอำเภอ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เข้าไปทำการเจรจาขอ

